

คำประกาศเกียรติคุณ

ดร.อาชว์ เตาลานนท์

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบงานจาก Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ

นอกจากปริญญาที่ได้รับจากการศึกษาแล้ว ดร.อาชว์ ยังได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จการศึกษาลัทธิสุทธการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 1

ดร.อาชว์ เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้บริหารองค์กรที่เปี่ยมด้วยความสามารถอันสูงยิ่ง ท่านสามารถสร้างสรรค์องค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง โดยเฉพาะการได้ดำรงตำแหน่งรัฐมาตริช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สมัย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน ระหว่างพุทธศักราช 2534 – 2535 การได้รับเกียรติประวัติสูงยิ่งในคณะรัฐบาลถึง 2 สมัย จึงเป็นประจักษ์พยานถึงความสามารถด้านการบริหารที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความชำนาญของท่านเป็นอย่างดี

ท่านมีบทบาทสำคัญในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยการเป็นผู้มีบทบาทในคณะกรรมการสำคัญต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน อาทิ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน WTO ของ 3 สถาบัน คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ประธานกรรมการธนาคารศรีนคร อุปนายกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เป็นต้น จากการเป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการในตำแหน่งสำคัญดังกล่าว ทำให้ท่านมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ อันควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง

ในปัจจุบันท่านได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลรอบด้านผลักดันการบริหารจัดการในคณะกรรมการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนเพื่อนำพาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญรุดหน้า ก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์ ตลอดจนเป็นผู้มีบทบาทโดดเด่น ช่วยชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการค้าและการพัฒนาภาคธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐและเอกชน ดังจะเห็นได้จากการได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ที่สำคัญที่สุดคือการได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2544 – 2547

ซึ่งทำให้ท่านได้สร้างสรรคนโยบายให้ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติ โดยการเสนอความเห็นด้านเศรษฐกิจแก่รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ อยู่เสมอ ตลอดจนผลักดันโครงการทางธุรกิจสำคัญ ๆ ให้เกิดผลดีต่อภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันท่านยังดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคองค์กรธุรกิจ เอกชน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพแห่งประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในด้านการน้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอันแสดงให้เห็นบทบาทของภาคเอกชนในด้านการถวายความจงรักภักดีและมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมไทย

สำหรับตำแหน่งบริหารที่ท่านรับผิดชอบในปัจจุบันคือ รองประธานกรรมการ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท ทูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็นประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตำแหน่งสำคัญดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นว่า ดร.อาชว์ เป็นผู้มีความสามารถในด้านการบริหารองค์กรบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด

นอกจากนี้ท่านยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาสถาบันการศึกษาให้ได้มาตรฐานอันเป็นการสร้างรากฐานทางปัญญาให้แก่ประชาชนในชาติ ดังจะเป็นได้จากการที่ท่านได้เคยรับการแต่งตั้งให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นกรรมการ สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยรังสิต และเป็น Member of Board of Overseers, Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น Member of School of Management Board, AIT และ Member of Stitute-level Advisory Board of Asian Institute of Technology (AIT)

ดร.อาชวี เตาลานนท์ จึงเป็นผู้มีความสามารถในด้านการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นนักบริหารผู้เปี่ยมความสามารถก่อให้เกิดประโยชน์อันนอกรอบการเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศชาติมาโดยตลอด ด้วยความสามารถอันเปี่ยมล้ำและคุณูปการที่มีต่อประเทศชาติของท่าน สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2549 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏสืบไป